



## สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เสด็จทอดพระเนตร ต้นแบบพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2541 โดยมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของชาติและของภูมิภาครวมทั้งเป็นแหล่งที่จะสืบสานพระราชปณิธาน "ปลูกป่าสร้างคน" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกิจต่างๆ โดยครบถ้วนมาตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งจวบจนขณะนี้ได้เปิดดำเนินการไปแล้ว 6 สำนักวิชามีนักศึกษาปัจจุบันทั้งสิ้นประมาณ 3,600 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนได้มุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานรวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นการเกิดพระเกียรติและด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างหาที่สุดมิได้

โดยที่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นสถาบันที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดังกล่าวมาแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะได้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อประดิษฐานที่มหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการเกิดพระเกียรติในฐานะที่ได้ัญเชิญพระราชสมัญญานามของพระองค์เป็นชื่อมหาวิทยาลัยและเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมหัวใจของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. เพื่อเป็นที่เกิดทูลสักการะแก่ชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการมาโดยลำดับ และคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ฯ กรมศิลปากรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้พันโทนภดล สุวรรณสมบัติ เป็นประติมากรผู้ปั้นพระราชานุสาวรีย์พร้อมทั้งเห็นสมควรกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรต้นแบบพระรูปและพระราชทานพระวินิจฉัยตามแต่จะทรงเห็นสมควร เพื่อนำพระวินิจฉัยไปปรับปรุงให้สมพระเกียรติต่อไป.